

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการและการนำไปสู่การปฏิบัติให้ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๕/๒๒๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๗/๔๒๙๑๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๖๓๕๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๕๖๐๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘.๒/๐๘๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการและการนำไปสู่การปฏิบัติให้ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการให้ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับถ้อยคำจากเดิม “. . . เป็นวาระแห่งชาติ . . .” เป็น “. . . เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ . . .” ด้วย

๒. ให้กระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดรับไปดำเนินการตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานเพื่อขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการข้างต้นและสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นด้วย
ทั้งนี้ ให้กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14 พ.ย. 2550

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

(nk50_11_25/เจตสุภา)

ที่ วธ ๐๒๐๕/๒๗๕๑



กระทรวงวัฒนธรรม

เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี

เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐

10 ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขอบความเห็นชอบหลักการและการนำไปสู่การปฏิบัติให้ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน ๗๐ ชุด

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานคุณธรรม พัฒนาสังคมและชุมชนไทยให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน รักษา และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น คนในชาติมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันแบบญาติพี่น้อง โดยได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในข้อ ๓.๗ “ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืนบนฐานของวัฒนธรรมไทย และใช้สื่อทุกรูปแบบในการสร้างสรรค์สังคม รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย ตลอดจนสร้างความสามัคคี เอื้ออาทร สมานฉันท์ของสังคมและประเทศชาติ” นั้น กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ขึ้น ในทุกจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นในรูปแบบการบูรณาการในทุกมิติของวัฒนธรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชาติตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

กระทรวงวัฒนธรรม มีความจำเป็นในการขอความเห็นชอบหลักการให้ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยรวมพลังทุกหน่วยในการนำมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมให้เกิดสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

/โดยมี...

โดยมีหลักการพื้นฐานมุ่งให้ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักพึ่งตนเอง พัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วมในการคิด การลงมือทำ และการร่วมรับประโยชน์ การนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อตามหลักศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมในด้านการกระจายผลประโยชน์ ความเหลื่อมล้ำในฐานะและรายได้ วิธีการผลิตเป็นแบบทุนนิยม เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชุมชน อันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมที่ไม่พึงประสงค์มากมาย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

การเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนที่พยายามฟื้นฟูชุมชนให้อยู่รอดและสามารถพัฒนาร่วมกับสังคมสมัยใหม่ได้ ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยไม่ขัดต่อวิถีชีวิตในชุมชนอันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดมุ่งหมายของการพัฒนาวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ครอบครัว และชุมชน โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาวัฒนธรรม ได้แก่ การฟื้นฟูและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมที่ชุมชนริเริ่มและดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน การส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

๓. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เป็นโครงการที่มีส่วนร่วมของชุมชนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นในรูปแบบการบูรณาการในทุกมิติของวัฒนธรรมสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชาติตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย ระดมทรัพยากรการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยการสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวคิดและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนในพื้นที่พึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และนำองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งได้มาจากปราชญ์ชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ระหว่างชุมชน และสังคม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการกับภูมิปัญญาภายนอก ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

/๔. เป็นการวางรากฐาน...

๔. เป็นการวางรากฐานให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาสังคมที่มีความเชื่อพื้นฐานว่า ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนของตนได้ ประชาชนมีองค์ความรู้พื้นฐาน รวมทั้งมีภูมิปัญญาที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชนของตนได้ จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในองค์กรรวมทั้งแท้จริง หากทุกชุมชน ท้องถิ่น เป็นหน่วยในการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถทำให้การดำเนินงานพัฒนาโดยชุมชน ท้องถิ่น ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

๕. เมื่อชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งจากส่วนราชการ ด้วยการดำเนินการผ่าน “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ในพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยชุมชน และท้องถิ่นเอง การพัฒนาศักยภาพประชาชนก็จะกลายเป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างแท้จริง จะเป็นการพัฒนาเพื่อประชาชนซึ่งเป็นการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองได้ เป็นการเสริมแรงซึ่งกันและกันในวงจรความยั่งยืนที่ต่อเนื่อง

ในการนี้ พิจารณาได้ว่า ในมิติวัฒนธรรมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการร่วมบริหารจัดการ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ในระดับพื้นที่จากทุกกระทรวง ทบวง กรม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะเป็นการพัฒนาจากฐานล่างที่มั่นคงแล้ว ยังจะเป็นโครงการที่ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญ สร้างพื้นฐานความมั่นคงในชุมชนแก่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การปฏิบัติ ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย และควรเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาสังคมไทย และการดำเนินงานพัฒนาประเทศด้วยชุมชนเอง จะเห็นได้ว่าการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติอย่างแท้จริง นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนระดับชาติต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ในระดับพื้นที่ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทุนทางสังคม ว่าเป็นทุนสำคัญที่เสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ด้วยการร่วมตัวร่วมคิด ร่วมทำบนพื้นฐานของความไว้วางใจสายใยความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยที่ผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์กรประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรมและองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังในชุมชนเข้มแข็งของการพัฒนาประเทศโดยรวม

/ความเร่งด่วน...

ความเร่งด่วนของเรื่อง

๑. เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ความเป็นโอกาสที่จะได้นำ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ดำเนินการในทุกพื้นที่ของประเทศ สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยคนในชุมชนทั่วประเทศไทย

๒. การดำเนินงาน โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ให้เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมพลังทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน เป็นการแก้ปัญหาของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง เนื่องจากในโครงการฯ มีกิจกรรมที่จะดำเนินงานในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีภูมิสังคมที่แตกต่างกัน กิจกรรมเป็นองค์รวมในการพัฒนาประเทศระดับชุมชน รวม ๖ ด้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพทางศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ลานวัฒนธรรม ศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน และพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นการรวมพลังของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนฐานล่างของสังคมให้เข้มแข็งด้วยและพึ่งพาตัวเอง แต่จำเป็นที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านจะเข้าไปมีส่วนร่วมให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

๓. หากภาครัฐได้มีการดำเนินงาน “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ในระดับชุมชนทั่วประเทศจากการผลักดันของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังแล้ว จะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมควบคู่กันไปอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติจะเกิดความสงบสุข ทุกคนในชุมชนได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต จึงนับเป็น โอกาสที่เหมาะสมที่ภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีคุณภาพอย่างจริงจัง

ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขอความเห็นชอบหลักการ และการนำไปสู่การปฏิบัติ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมพลังทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ให้ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีมติ

กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการและการนำไปสู่การปฏิบัติ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมพลังทุกหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

/๑. ให้ทุกกระทรวง...

๑. ให้ทุกกระทรวงที่มิจงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ที่มีองค์ร่วมในการพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพทางศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม ตานวัฒนธรรม ศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน และพิพิธภัณฑ์ชุมชน ได้นำ กิจกรรมของกระทรวงลงในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของทุกตำบลในจังหวัด

๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้นำ “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” บรรจุ เป็นยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ “โครงการ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” และสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ“โครงการ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” เป็นวาระแห่งชาติ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมพลังทุกหน่วยงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชนสู่ชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ด้วยจักษอบุคคลยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองตรวจและประเมินผล

โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๕๕๐-๑

โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๕๕๓